



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๔๑๒

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง)/ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่/
หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) นัดหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อห้อง อาคาร ถนน และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาก่อนครั้งหนึ่ง นั้น ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) ได้หารือร่วมกับผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่แล้ว และเสนอ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งชื่ออาคาร ห้องในอาคาร สถานที่ และชื่อถนนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติในการเสนอขอตั้งชื่อห้องหรืออาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการตั้งชื่ออาคาร สถานที่ และถนนภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรจัดทำฐานข้อมูล และ Flow Chart ในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน ทั้งนี้ หากเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้เสนอผ่านคณะกรรมการสร้างค่านิยมหลักฯ เพื่อพิจารณาก่อน

๒. ควรแต่งตั้งคณะทำงานขึ้น ๑ ชุด เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับกรองการตั้งชื่ออาคาร สถานที่ และถนน โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ การพิจารณาให้อยู่บนพื้นฐานของประกาศฯ หลักเกณฑ์การตั้งชื่อฯ และให้จำแนกให้ชัดเจนว่า กรณีใดที่เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบ และกรณีใดที่ต้องเสนอสภาฯ เพื่อทราบหรือพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป

๒. มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) และผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ นำข้อเสนอนี้จากที่ประชุมไปพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ติริโกตาทิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ